



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ภาคบ่ายของงานสัปดาห์จุฬาฯ เอเชีย ครั้งที่ ๖ : ก้าวต่อไปของอาเซียนในโลกที่เปลี่ยนแปลงและงานเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ มีการนำเสนอหัวข้อในการเสวนา “อาเซียนหลัง ๒๐๑๕ : มุมมองจากผู้นำสตรี”

วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในภาคบ่ายของงานสัปดาห์จุฬาฯ เอเชีย ครั้งที่ ๖ : ก้าวต่อไปของอาเซียนในโลกที่เปลี่ยนแปลงและงานเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ มีการนำเสนอหัวข้อในการเสวนาดังนี้ หัวข้อ “อาเซียนหลัง ๒๐๑๕ : มุมมองจากผู้นำสตรี” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ H.E.Lily Doriant Purba กรรมการอาเซียนว่าด้วยสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ณ ประเทศอินโดนีเซีย Dr.Lerwen Liu ผู้ก่อตั้งนาโนเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเอเชีย จากประเทศสิงคโปร์ และนางสาว Sharifah Syahirah จาก Kolej Politeknik แห่งมาเลเซีย ดำเนินรายการโดย นางสาวดวงทิพย์ โฉมปรารงค์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือส่วนภูมิภาค สำหรับความเสมอภาคทางเพศและโอกาสที่เท่าเทียมกันนั้นเป็นตัวบ่งชี้ของสังคมที่พัฒนาแล้ว ประชาคมอาเซียนก็เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่น ๆ ที่ควรมุ่งมั่นเพื่อช่วยส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับสตรีให้สามารถเป็นผู้นำ ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งไม่เพียงแต่การสร้างระบบสังคมที่เป็นธรรม แต่จะส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาวิชาชีพในภูมิภาคอาเซียนได้อีกด้วย

สำหรับการนำเสนอในหัวข้อ “ภูมิทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นวิทยากร อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.Vo Xuan Vinh รองผู้อำนวยการศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันสังคมศาสตร์แห่งเวียดนาม ศาสตราจารย์ ดร.Hiroyuki Taguchi จากมหาวิทยาลัย Saitama แห่งญี่ปุ่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา บุนนาค อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ทั้งนี้ เศรษฐกิจของอาเซียน ประกอบด้วยเศรษฐกิจที่หลากหลายของแต่ละประเทศ บางประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีขีดความสามารถขั้นสูงและมีแรงงานที่มีทักษะสูง แต่ยังมีความต้องการแรงงานที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือ เพื่อลดช่องว่างในการผลิตและบางประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ก็พยายามจะเลื่อนขั้นตอนการพัฒนาขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากแรงงานที่มีการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมของตน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องต่อสู้กับแนวโน้มของสังคมผู้สูงอายุ และการลดค่าจ้างแรงงานที่ถูกลง ส่วนประเทศที่มีแรงงานจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานที่อายุน้อยและมีสุขภาพดีก็มองหาโอกาสในการจ้างงานสำหรับคนของพวกเขา ซึ่งโครงสร้างการจ้างงานภายในประเทศเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะบรรลุผลได้

ส่วนการนำเสนอในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย - อินเดีย ในบริบทของความร่วมมือ : การประเมินศักยภาพและอุปสรรค” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ โหระชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกิตติพงศ์ บุญเกิด อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.Anupama Devendrakumar นักวิจัยประจำศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร ซึ่งอินเดียเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ มีการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาที่มีความหลากหลายมากมาย โดยจุดแข็งของอินเดียและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทำให้อินเดียมีความสำคัญ ซึ่งอินเดียนั้นเป็นพันธมิตรกับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศไทย โดยเป็นที่ชัดเจนว่า ถ้าการเชื่อมโยงระหว่างอินเดียและอาเซียนมีความมั่นคง จะส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน และจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอในหัวข้อ “อิทธิพลของเงินที่เพิ่มมากขึ้นในภาคพื้นอาเซียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษพงศ์ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดร. Thantavanh Manolom จากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และดร.มัชรินรุจา จันทโรนานนท์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำหรับจีนนั้นถือเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีทั้งทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกับอาเซียน อนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ความเชื่อมโยงระหว่างจีนกับประเทศในอาเซียนจึงเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นโอกาสและผลประโยชน์ รวมถึงข้อควรพิจารณาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างจีนกับประชาคมอาเซียนในระยะยาว โดยจีนได้แสดงความสนใจในการเข้าร่วมในเขตเศรษฐกิจและการเมืองของภาคพื้นอาเซียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม